
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๕6  

วันศุกร์ที่  10  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕6  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมหนองแหวน  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า   

อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
................................................ 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสุค า   วินัน     ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๒. นายวิษณุ    จันทร์เทพ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๓. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๔. นายสงวน  ไชยสมุทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๕. นายบุญลือ  ลังกากาศ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๖. นายอ านวย  ก๋าปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๗. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๘. นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๙. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๐. น.ส.ศิริลักษณ์   โสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๑. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๒. นางจันทกานต์  น้อยหมอ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรชัย  ชัยศิริ   นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  
2. นายวีรยุทธ    วิสุทธิเกษม   รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
3. นายธนทรัพย์    เกเย็น    รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  
4. นายยศเชย    ไชยเดช    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตี าบลเวียงพางค า 
5. น.ส.พรรณทรา  ธรรมวงค์   นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
6. นางกุหลาบ  ขาเลศักดิ์   ผู้อ านวยการกองคลัง  
7. นายนิพนธ์   ใหม่วงค์   กรรมการชุมชน  หมู่ที่  9  
8. นายธนพัฒน์   นามต๊ะ    กรรมการชุมชน  หมู่ที่  10  
9. นายหลง   นามสาม   ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  8  
10. นายใส่   นามวงค์   ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  8  
11. นายจาย   ค าแก้ว    ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  8  
12. นายสวัสดิ์   สมประสงค์   ผู้สูงอายุ  หมู่ที่  9  
13. นายพิชัย  ทรงสิทธ์ิ   ผู้สูงอายุ  หมู่ที่  9  

 
/ ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) …  



๒ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 

14. นางดารินทร ์ ตารินทร ์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
15. นายสมศักดิ์   เครือสนใจ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2  
16. น.ส.สุทราทิพย์   บุญมี    รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา  
17. นายพงศกร   อินตานน   ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  9  
18. นายนวล   หงส์ค า    ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  9  
19. นายค าจึน   บุญมา    ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  9  
20. นายย่ี   บุญมี    ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  9  
21. นายสมรัฐ   แซ่ตั้ง    ประธานชุมชน  หมู่ที่  10  
22. นายณรงค์ศักดิ์   นราธรพิพัฒน์   ประธานชุมชน  หมู่ที่  9  
23. นายกมล   เจริญวัย   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9  
24. นายจรัลชัย     ฤกษ์ใหญ่   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  8 
25. นายบุญส่ง   ศรีสวาสดิ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9  
26. นายเสนีย์   นนทจักร   ผู้สูงอายุ  หมู่ที่  8  
27. นายอภิวัฒน์   อัครพลเมธา   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7  
28. นายบุญมี   ค ามาต้ัง   ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลเวียงพางค า  
29. นายประพันธ์   ไชยวงค์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1  
30. นางจ าเรียง   มะโนแก้ว   อสม.  หมู่ที่  9   
31. นายไววิทย์    ติวัน    นายช่างโยธา  
32. น.ส.ชนัญชิตา   หว่างเช้ือ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
33. นายสมพงษ์   ศรีณรงค์   คนงานทั่วไป  
34. นายพัทธนเศรษภ์  ขันจินา    นักพัฒนาชุมชน  
35. น.ส.จุฬาลักษณ์   มณีรัตน์   เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน  
36. น.ส.สุวิมล   ธนะสิทธ์ิ   เจ้าพนักงานธุรการ  
37. นายวรกริช   สายยนต์   พนักงานดับเพลิง  
38. นายบุญมี   วินัน    พนักงานวิทยุ  
39. นายศราวุฒิ   จับใจนาย   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
40. นายวีรวัฒน์   วงค์แสนศรี   พนักงานขับรถยนต์  
41. นายทวี   รุ่งปรีชาธรรม   นักศึกษาฝึกงาน  
42. นายประเสริฐ   ลามือกู่    นักศึกษาฝึกงาน  
43. นายค า   ใจศรีวงค์   ผู้สูงอายุ  หมู่ที่  5  
44. นายสมชาย   รุ่งประชารัฐ   ผู้สูงอายุ  หมู่ที  6  
45. นายค า    รุ่งสิริพิพัฒน์   ผู้สูงอายุ  หมู่ที่  6  
46. น.ส.พัชรณัฐฎ์   อภัยสุวรรณ   หัวหน้าฝุายปกครอง  
47. น.ส.แสงจันทร์   วงค์เมืองมา   นิติกร  
48. นายอุดมทรัพย์   ศักดิ์แสน   ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  

 
/ ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) …  



๓ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 

49. นายอดิเรก   ปิ่นทรายมูล   ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  
50. นายจ านูน   พรมทอง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
51. นางบัวพัน   ปัญญา    ประธาน  อสม.  หมู่ที่  9  
52. นางค าบาน   มนูวงค์    แม่บ้าน  หมู่ที่  9  
53. พระธนดล   ท่าดีสม    ผู้อุทิศที่ดินให้กับเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
54. นางธนาภา  ท่าดีสม     ผู้อุทิศที่ดินให้กับเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
55. นางวริศรา   มาเนตร   หัวหน้าฝุายอ านวยการ  
56. นายพัลลภ   ภูริวรางกูล   วิศวกรโยธา  

 
 

ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. 

  นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า)  -  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม  จะได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ น าสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ  กันกับผู้เข้าประชุม 

  นายสุค า  วินัน  ประธานสภาฯ  ได้เชิญนายกเทศมนตรีฯ  กล่าวและท าพิธีส่งมอบ – รับมอบโฉนดที่ดินจากการ
อุทิศที่ดินให้กับทางราชการจากพระธนดล  ท่าดีสม 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

  เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๓๐  น. เลขานุการสภาฯ  ให้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงาน
ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า จ านวน  12  คน  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว
และอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 นายสุค า  วินัน  ประธานสภาฯ  ได้กล่าวว่าเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๑ ครั้งท่ี ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖        
เมื่อวันศุกร์ท่ี  ๑๕  เดือนมีนาคม  ๒๕๕๖ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ  และอ่านรายงานการ
การประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๖  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๕  
เดือนมีนาคม  ๒๕๕๖   

นายด ารงค์ พนาพิทักษ์ทอง -  เลขานุการสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาฯ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๕  เดือนมีนาคม  ๒๕๕๖ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม  มีผู้ใดที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง   
แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถาม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

/ มีผู้เข้าร่วมประชุมท่าน ...   



๔ 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มีขอมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒   ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๕  เดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  ต่อไปครับ 

ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องรับรองการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒   
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๕  เดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  ดังนี้ 

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.๑  เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย ตามแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การบังคับใช้แผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ในระเบียบวาระที่  4  ข้อ  4.1  เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
รับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย ตามแนวทางการปฏิบัติของ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง การบังคับใช้
แผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓   ขอเรียนเชิญคุณสมศักดิ์  พรมมินทร์  ประธาน
คณะกรรมการฯ  กล่าวรายงานต่อที่ประชุมต่อไป 

นายสมศักด์ิ พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายสมศักดิ์  พรมมินทร์  ประธานคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณากิจการของ
สภาเทศบาลกรณีที่จะให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ าเภอแม่สายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรา ย  กรณีเรื่องของการรายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการฯ  ได้รายงานผลไปแล้วเมื่อการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  
ครั้งที่  1  ประจ าปี  2556  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2556  และผลการ
ประชุมมีมติไม่เห็นชอบที่จะ รับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สายจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ในวันน้ีจึงจะไม่มีการรายงานผลการประชุมเป็นรอบที่
สอง  ล าดับต่อไปขอให้ท่านประธานสภาฯ  ใช้ดุลยพินิจของท่านในการให้สมาชิกสภาฯ  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม  ก่อนที่จะให้ที่
ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไป 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะหรือจะอภิปราย
ต่อที่ประชุมต่อกรณีที่จะให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสาร

/ อ าเภอแม่สาย ...   



๕ 
 

อ าเภอแม่สายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ขอเรียนเชิญครับ 

นางจันทกานต์  น้อยหมอ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในความคิดเห็นส่วนตัวเห็นว่าการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สายจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรา ย  ต้องถามความเห็นจากผู้น าหมู่บ้านคือก านัน
ผู้ใหญ่บ้านก่อนในการน าเรื่องขอแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมประชาคมต าบลสัญจร  ใน
วันที่  15  พฤษภาคม  2556  ที่จะถึงนี้แล้วน ามาประกอบการพิจารณาส่วนตัวคิดว่า
เทศบาลยังไม่พร้อมในการรับโอนครั้งนี้เนื่องด้วยงบประมาณอาจจะมีไม่เพียงพอ  ซึ่ง
เทศบาลยังต้องน างบประมาณไปพัฒนาด้านอื่นๆ  เพราะหากเรารับโอนมาเราต้องท าให้ดี
ที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการ  การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนหากรับโอน
มาแล้วท าไม่ดีก็อาจจะเกิดผลเสียหายได้ดิฉันจึงมีความเห็นว่ายังไม่พร้อมที่จะรับโอน
ภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรา ย  
ขอบคุณค่ะ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ในการให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สายจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรา ย  ซึ่งในการประชุมสภาฯ  ในครั้งที่ผ่านมามีมติไม่
เห็นชอบในการรับโอนฯ  และมีผู้ท้วงติงว่าควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้อง
ประชาชนตลอดจนความเห็นของผู้น าชุมชนในต าบลเวียงพางค าเพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณาน้ีด้วย  ซึ่งเราจะมีการประชุมประชาคมต าบลสัญจรทุกเดือนซึ่งในเดือนนี้ได้เลื่อน
ไปประชุมในวันที่  15  พฤษภาคม  2556  ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ าริน  หมู่ที่  
7  ต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ผมจึงขออนุญาตในที่ประชุมสภาฯ  
ได้เลื่อนหรือขยายการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อน  เพราะผมเห็นว่าการประชุมประชาคม
ต าบลสัญจรนั้นมีผู้น าและกลุ่มต่างๆ  ในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก  จะท าให้
ได้แนวความคิดและมติที่เป็นเอกฉันท์มากข้ึน 

นางดารินทร์  ตารินทร๋ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  มีการรายงานผลการประชุมแล้ว  แต่ก็ยังไม่มีการลงมติก็
ถือว่าเรื่องนี้เป็นอันตกไป  ก็อาจจะมีการเสนอเรื่องนี้เข้ามาใหม่อีกครั้งในการประชุมสภาฯ  
ในสมัยต่อไป 

น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2556  เมื่อ
วันที่  15  มีนาคม  2556  ที่ผ่านมา  ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญข้ึนและได้มี
การจัดประชุมพิจารณาร่วมกัน  และประธานได้รายงานผลการประชุมไปแล้วนั้น  จึง
เห็นสมควรให้มีการพิจารณาในการประชุมประชาคมต าบลสัญจร  เพื่อน าผลการประชุม
จากหลายๆ  ฝุายน ามาสรุปอีกครั้งหนึ่ง 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ในระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว   ข้อ   
4.๑  เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย   หลังจากนั้นจะได้น าผลการประชุมพิจารณาน ามาบรรจุเข้าใน
วาระการประชุมสภาฯ  ครั้งต่อไป  จึงขอมติจากที่ประชุมสภาขอเรียนเชิญครับ 

/ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ...   
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ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการน าเรื่องรายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับ

ถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย ตามแนวทางการปฏิบัติของ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   โดยให้น าเรื่องไป
หารือในที่ประชุมประชาคมต าบลสัญจร  ในวันที่  15  พฤษภาคม  2556  แล้วน าข้อมูล
มาพิจารณาในการน าเรื่องมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมสภาเทศบาลในครั้งต่อไป  ดังนี้ 

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระที่  5 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายตามแผนงานในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-  ขอเรียนเชิญท่านายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  กล่าวรายงานเรื่องที่เสนอใหม่  ข้อ  
5.1  ในที่ประชุมต่อไป 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ในข้อที่  ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายตามแผนงานในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

ด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๖๙ 
เทศบาลได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ส าหรับ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินการ ค่าใช้สอย โครงการจัดท าปูายช่ือหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลต าบลเวียงพางค า จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  จากการตรวจสอบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โครงการดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จึงขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายตามแผนงานในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า  ๖๙  เป็นแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการจัดท าปูายช่ือซอย
หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลเวียงพางค า  จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ซึ่งในส่วนน้ีจะขอเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการของหมู่บ้านแต่งบประมาณยังคงไว้
เหมือนเดิม 

นางดารินทร์  ตารินทร๋ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 

-  ขออนุญาตเพิ่มเติมรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายตาม
แผนงานตามระเบียบการจัดท างบประมาณ   ข้อที่  14  รายจ่ายตามแผนงานมีอยู่สอง

/ ลักษณะคือรายจ่าย ...   
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ลักษณะคือรายจ่ายประจ าและรายจ่ายเพื่อการลงทุน  ซึ่งรายการนี้เราต้ังไว้ผิดแผนงานเป็น
รายจ่ายประจ า  ประเภทค่าใช้สอย  เรามาดูแล้วว่าปูายช่ือหมู่บ้าน  ปูายช่ือซอยเป็นค่า
ครุภัณฑ์  จึงต้องเปลี่ยนแปลงมาเป็นรายจ่ายลักษณะที่สองคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน  รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ  ส่วนตัวเลข  งบประมาณ  และช่ือ
โครงการจัดท าปูายช่ือ ซอย หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลเวียงพางค า   จึงขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงต่อไป  ขอบคุณค่ะ 

นายสมศักด์ิ พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  ในเรื่องของระเบียบวาระที  5.1  เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายตาม
แผนงานในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง   ส่วนตัวผมก็ไม่เห็นว่าผิดปกติและถือว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความถูกต้องตามระเบียบ  แต่เท่าที่ทราบมาว่าเงินงบประมาณจ านวนสอง
แสนบาทนี้  ไม่สามารถท าปูายช่ือหมู่บ้านได้ครบทั้ง  10  หมู่บ้านแน่นอน  และในกรณีที่มี
การขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงนี้คาดว่าตอนน้ีคงจะมีเปูาหมายที่จะจัดท าแล้วจึงขอเรียนถาม
ท่านนายกเทศมนตรีฯ  ว่าจะเริ่มท าปูายช่ือหมู่บ้านกี่หมู่บ้านก่อนและจะท าเฉพาะปูายช่ือ
หมู่บ้านหรือปูายช่ือซอยด้วย  ขอบคุณครับ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ตามที่มีบันทึกข้อความจากกองช่างที่ได้เสนอมายังผม  และผมได้แจ้งให้มีการเร่งรัดให้
กองช่างจัดท ารูปแบบและได้ปรึกษาหารือกับท่านปลัดเทศบาลในเรื่องของการตรวจดู
งบประมาณที่มีอยู่  ตรงนี้ผมได้เร่งรัดทางกองช่างจัดท ารูปแบบและสรุปรายช่ือซอยและ
ประมาณการราคามาให้ผมพิจารณาจะได้ทราบว่างบประมาณที่จะต้องใช้เท่าไหร่ขาดเหลือ
เท่าไหร่  อาจจะมีการโอนงบประมาณหรือจัดต้ังงบประมาณข้ึนมาเป็นรายการใหม่ 

นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ผมได้เคยน าไปเสนอในที่ประชุมประชาคมต าบลสัญจร  หมู่ที่  5  ตามที่มีหมู่บ้านส่ง
รายช่ือซอยมาให้กับเทศบาล  จะมีหมู่ที่  2  หมู่ที่  5  และหมู่ที่  9  ที่ผ่านมาจากที่
สอบถามทางธุรการกองช่าง  ที่เคยพูดไว้ว่าเราจะท าปูายช่ือซอยหลักของหมู่บ้านซอยที่ติด
กับถนนพหลโยธิน  ถ้างบประมาณสองแสนไปจัดท าปูายช่ือซอยต่างๆ  ซอยตัดในหมู่บ้าน
คงไม่เพียงพอ  ในรูปแบบของการจัดท าปูายขอให้กองช่างค านวณราคาปูายช่ือซอยหลัก
ก่อนและประมาณการราคาในรูปแบบที่เหมาะสมกับงบประมาณต่อไป 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะให้ข้อเสนอแนะหรืออภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม่  หากไม่มีจึงขอมติเห็นชอบใน ระเบียบวาระที่  5  ข้อที่  ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายตามแผนงานในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ขอเรียนเชิญครับ 

ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมมีมติอนุมัตเิห็นชอบในระเบียบวาระที่  5  ข้อที่  ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายจ่ายตามแผนงานในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ดังนี้ 

อนุมัติ   11   เสียง , ไม่อนุมัต ิ  -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 
นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ  
 

/ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ...   
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ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  

ขอเรียนเชิญคุณวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม  รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  กล่าว
รายงานช้ีแจงต่อที่ประชุม  เรียนเชิญครับ 

นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

- ขออนุญาตเรียนช้ีแจงในระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่  ข้อ  5.2  เรื่อง ขออนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๑   ข้อ ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

ตามที่กฎหมายก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่   ในการก าหนดนโยบายโดย
ไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๑) แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งเทศบาลมีความจ าเป็น
ส าคัญเร่งด่วนในแผนงานโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่
จ าเป็น ต้องด าเนินการเพื่อเป็นประโยชน์แก่ราชการ/เทศบาล  และประชาชน   เนื่องจาก
การไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับ แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งบด าเนินการ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการ ถังขยะยางรถยนต์  
นายกเทศมนตรีจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายการอื่น เพื่อด าเนินการตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในรายการดังกล่าวในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้  

โอนลด   แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การคัด
แยกขยะ ตั้งไว้ จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบด าเนินการ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการ ถังขยะยางรถยนต์  ความจุ
ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร มีขาตั้งตัวถัง พร้อมฝาปิด ราคาใบละ ๓๕๐ บาท จ านวน ๒๐๐ ใบ 
ตั้งไว้จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท 

ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้รับเอกสารที่เป็นข้อร้องเรียนหรือความต้องการของ
ประชาชนตามที่งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมได้รับมาจากประชาชนในต าบลเวียงพางค า  
ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายเขตขยายหมู่บ้านออกไปเป็นจ านวนมากในหลายพื้นที่  จึงเป็นเหตุ
ให้มีความต้องการใช้ถังขยะเป็นจ านวนมาก  ซึ่งถังขยะของเทศบาลมีไม่เพียงพอเวลารถ
ขยะออกไปเก็บขยะตามหมู่บ้านก็มีประชาชนมาสอบถามถึงความต้องการใช้ถังขยะ  ซึ่ง
รายละเอียดก็มีตามเอกสารที่แจกไปให้ท่านแล้วจะมีรายช่ือของประชาชนแต่ละหมู่บ้านที่
ต้องการถังขยะ    

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอเพิ่มเติมข้อมูลจากท่านรองฯ  วีรยุทธ  ที่จริงแล้วเรื่องถังขยะผมได้รับข้อร้องเรียนจาก
ประชาชนและขอรับการสนับสนุนถังขยะมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว  ที่จริงแล้วตามที่

/ หมู่ที่  8  ได้จัดท าโครงการ ...   
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หมู่ที่  8  ได้จัดท าโครงการหมู่บ้านปลอดถังขยะผมก็มีความรู้สึกยินดีและสนับสนุนแนวคิด
นี้แต่ทั้งนี้เราอย่าลืมว่าแต่ละหมู่บ้านมีความต้องการไม่เหมือนกัน  และชุมชนในต าบลเวียง
พางค า  เป็นชุมชนที่มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก  และเรื่องขยะก็เป็นปัญหาที่
ส าคัญและมีการก่อสร้างบ้านใหม่ขึ้นเป็นจ านวนมาก  ซึ่งจากที่มีผู้เขียนค าร้องขอสนับสนุน
ถังขยะมายังเทศบาลก็มีเป็นจ านวนมากเช่นกัน  ความจริงแล้งทางงานสาธารณะสุขได้ท า
บันทึกขอจัดซื้อถังขยะมาจ านวน  145  ใบ  ตามจ านวนประชาชนที่ขอมาแต่ผมเห็นว่า
เรื่องการขอถังขยะจะต้องมีการขอมาอีก  จึงขอเพิ่มให้ครบจ านวน  200  ใบ  แต่เรื่องถัง
ขยะได้มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  พ.ศ. 2556  จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งราคา
งบประมาณตามราคาท้องตลาด  ซึ่งจากการส ารวจและสอบถามจะตกอยู่ถังละ  350  
บาท  ซึ่งถังขยะจ านวน  200  ใบนี้จะเพียงพอหรือไม่ก็คงต้องจัดซื้อไปก่อนเพื่อบรรเทา
ความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชนที่ร้องขอ  หากไม่เพียงพอก็จะได้ท าการ
จัดซื้อและตั้งงบประมาณกันต่อไปในปีงบประมาณหน้า  และบางท่านมีข้อเสนอแนะอยาก
ได้ถังขยะที่เป็นแบบถังพลาสติกหรือถังขยะแบบคัดแยกได้ก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ดี  แต่
ทั้งนี้จึงขอจัดซื้อตามความจ าเป็นเร่งด่วนน้ีก่อน 

นางดารินทร์  ตารินทร์ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 

-  ในฐานะที่เป็นหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ที่ดูแลงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
งบประมาณที่เราขอโอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  ซึ่งเราต้ังไว้ในปี  2556  จ านวนเงิน  750,000  บาท  และตอนน้ีมีการเบิกจ่าย
รวมผูกพัน  จ านวน  391,237.12  บาทแล้ว  ซึ่งเรายังมีงบประมาณเหลืออยู่  
358,762.88 บาท ที่จะต้องน าเงินไปบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าก าจัดขยะของศูนย์ขยะฯ  
ทั้งนี้เราจัดซื้อถังขยะตามความต้องการของประชาชนที่เขียนค าร้องเข้ามาซึ่งมียอดเข้ามา  
135  ถัง  และเราได้จัดซื้อไว้จ านวน  200  ถังเพื่อส ารองไว้ตามที่ท่านายกเทศมนตรีฯ  
ได้สั่งการมา  อย่างไรก็ตามในส่วนของงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  ก็อยากจะขอความ
ร่วมมือความเข้าใจช่วยกันรณรงค์ในการคัดแยกขยะในครัวเรือนของพี่น้องประชาชนต าบล
เวียงพางค า  ซึ่งส่งผลให้มีการลดค่าใช้จ่ายและความต้องการถังขยะเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก
ข้ึน 

นายวิษณุ  จันทร์เทพ 
รองประธานสภาฯ 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
จากแบบส ารวจที่ผมได้ตรวจสอบดูแล้วนั้น  จากตัวอย่างหมู่ที่  4  คนเดียวขอจ านวน  2 -
3  ถัง  บ้านหลังเดียวใช้ถึง  3  ถัง  พิจารณาดูแล้วเหมาะสมหรือไม่     

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ที่จริงแล้วรายที่ขอสองถังหรือสามถัง  จากที่สอบถามผู้ใหญ่บ้านมาจะเป็นกรณีที่มีบ้าน
เช่าหรือห้องเช่า  ซึ่งหมู่ที่  4  จะบ้านเช่าหรือห้องเช่าเยอะพอสมควร  แต่ทั้งนี้เมื่อเรา
จัดซื้อแล้วจะต้องไปส ารวจก่อนน าไปให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยพนักงานเก็บขยะจะ
ทราบว่าขยะตรงจุดใดมากน้อยเพียงใดเหมาะสมกับที่ร้องขอมาหรือไม่โดยจะให้งาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จ่ายถังขยะต่อไป 

นายสมศักด์ิ พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  ในส่วนเรื่องถนนปลอดถังขยะจะมีหมู่ที่  3  และหมู่ที่  8  ที่จัดท าโครงการนี้และ
เทศบาลเราก็ส่งเสริมรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน  แล้วในวันน้ีได้มาจัดซื้อถังขยะ
เพิ่มเติม  ทิศทางการบูรณาการการจัดการเรื่องขยะสรุปแล้วเราจะเอาทิศทางใดกันแน่จะ
ลดจ านวนถังขยะหรือจะท าตามความต้องการของประชาชนที่ร้องขอถังขยะ  จึงขอเรียน

/ นี้อย่างไรบ้าง ...   



๑๐ 
 

ถามท่านายกเทศมนตรีฯ  ว่าจะก าหนดทิศทางและแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องขยะ
นี้อย่างไรบ้าง 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  จากที่ท่าน  สท.สมศักดิ์  สอบถาม  และผมได้น าเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่มีใครอยากให้มี
ขยะแต่ทั้งนี้ในส่วนของหมู่ที่  8  ก็มีการขัดแย้งภายในหมู่บ้านเช่นกันเพราะบางคนก็เห็น
ด้วยแต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการหมู่บ้านปลอดถังขยะ  เปูาหมายจริงแล้วก็อยากจะ
ท าโครงการปลอดถังขยะเหมือนหมู่ที่  8  เราต้องการที่จะลดจ านวนถังขยะแต่ถ้าวันน้ีผม
สั่งเก็บถังขยะของหมู่ที่  9  และลงไปซอย  3  และซอย  4  ผมโดนชาวบ้านด่าแน่นอน
จริงๆ  แล้วเราต้องมองประเด็นว่าความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ทางหมู่ที่  8  
ชาวบ้านจะให้ความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี  จริงๆ  แล้วเรื่องของการคัดแยกขยะ
การลดถังขยะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ในความเป็นจริงเมืองของเราได้ขยายตัวไปมาก  หมู่ที่  3  
และหมู่ที่  7  เป็นหมู่บ้านที่เล็กมีพื้นที่อยู่ไม่กี่หลังคาเรือน  หมู่ที่  2  ก็เป็นหมู่บ้านเล็กที่
เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาล  ก็ยังมีความต้องการในเรื่องของการจัดเก็บขยะอยู่  ซึ่ง
การก าหนดทิศทางการจัดเก็บขยะก็ต้องน ามาหารือและท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะ
ความต้องการของแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกัน   

นายสมศักด์ิ พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ  ที่ช้ีแจงรายละเอียดต่อข้อซักถาม  แต่ผมมาดู
รายละเอียดจากเอกสารที่แจกมาน้ีบวกเลขจ านวนถังขยะไม่ตรงกันซักหน้า  ยกตัวอย่าง
เช่น  หมู่ที่  4  ผมนับเท่าไหร่ก็ได้จ านวน  35  ถัง  แต่เจ้าหน้าที่สรุปมาเป็นจ านวน  32  
ถัง  หมู่ที่  5  ขอมา  6  ราย  รวมแล้วเป็น  16  ถัง  แต่ผมนับแล้วได้  13  ถัง  จึง
อยากจะขอน าเรียนต่อที่ประชุมขอให้คณะกรรมการฝุายสาธารณสุขของสภาเทศบาลที่ได้
แต่งตั้งข้ึนมาให้ออกไปตรวจสอบดูด้วยเพราะบางบ้านที่ยื่นค าขอมาผมพิจาณาดูแล้ว่าไม่มี
ที่ที่จะตั้งถังขยะแน่นอน  อย่างเช่น  หน้าตลาดรถจอดและสวนทางกันแทบไม่ได้จะน าถัง
ขยะไปตั้งตรงจุดใด  ก็มีแนวความคิดว่าจะให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งข้ึนแล้วออก
ตรวจสอบร่วมกับงานสาธารณสุขฯ  และในกรณีของบางบ้านที่นายกเทศมนตรีฯ  ช้ีแจงว่า
เป็นบ้านเช่าขอมาจ านวน  2-3  ถัง  เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจัดซื้อถังขยะขนาดใหญ่มาเลย
ไม่ต้องแยกเป็นหลายถังเพราะประหยัดพื้นที่ตั้งและปูองกันหมาแมวไปคุ้ยเข่ีย  จึงขอน า
เรียนต่อที่ประชุมสภาฯ  ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

นายณรงค์ศักด์ิ  นราธรพิพัฒน์ - เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  
ประธานชุมชน  หมู่ท่ี  9 ทุกท่าน  จากที่ท่านายกเทศมนตรีฯ  ได้พาคณะกรรมการหมู่บ้านไปศึกษาดูงานที่จังหวัด

เชียงใหม่  ผมก็ได้มาปรึกษากับคณะกรรมการชุมชนในหมู่บ้านว่าเราจะน าขยะมาไว้ในบ้าน
ดีหรือไม่และได้ไปสอบถามความเห็นจากชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็ต่อต้านมาอย่างแรง
ว่าไม่ต้องการทิ้งขยะเก็บไว้ในบ้าน  จึงหยุดความคิดน้ีไว้ก่อน  ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป 

นายสมศักด์ิ  เครือสนใจ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
หมู่ที่  2  ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะเท่าไหร่  จากที่ผมเคยประสบมาเรื่องถังขยะ
ถังใหญ่นั้นมีข้อดีและข้อเสีย  ข้อดีคือเป็นศูนย์รวมทิ้ง  ณ  จุดเดียวไม่เปลืองเนื้อที่มากนัก
และควรหาจุดต้ังที่เหมาะสม 

น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา - จากที่งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมได้ไปส ารวจจ านวนถังขยะมานั้นอาจจะใช้แทน

/ แบบเดิมความจุไม่เกิน ...   



๑๑ 
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ของเดิมที่ช ารุดและจ านวนประชากรที่เพิ่มข้ึน  ในส่วนของขนาดถังขยะก็คงจะเป็น

แบบเดิมความจุไม่เกิน  80  ลิตร  ซึ่งใช้สองคนแบกก็จะพอดี  แต่ถ้าเป็นถังใหญ่ก็อาจจะ
ขนย้ายล าบาก  แต่ทั้งนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย  เพียงแต่ว่าถังเล็กนั้นสามารถขนย้ายได้
สะดวกและติดตั้งได้ง่าย  ทั้งนี้ในส่วนที่ขออนุมัติจัดซื้อจ านวน  200  ถังก็เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นก่อน   และจากที่ได้ไป
ศึกษาดูงานการจัดการขยะของ  อบต.ดอนแก้ว  จ.เชียงใหม่  ก็ได้น าเสนอในที่ประชุม
จัดท าแผนของหมู่บ้านหากเราคัดแยกขยะและแจกท่อซีเมนต์ให้กับครัวเรือนเศษขยะน้ า
แกงหรือปฏิกูลต่างๆ  ก็สามารถท าเป็นปุ๋ยหมักได้และหมู่ที่  9  ก็ได้เสนอไว้ในแผนของ
หมู่บ้านซึ่งหากได้ผลก็อาจจะท าเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับหมู่บ้านอื่นๆ  ได้ 

นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปัญหาเรื่องขยะขณะนี้เทศบาลได้จ่ายของเดิมไปจนหมดแล้ว  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อ
ถังขยะใหม่ตามความต้องการของประชาชน 

นายสมศักด์ิ พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอให้ท่านสอบถามสมาชิกสภาว่าต้องการ
ออกไปส ารวจจ านวนถังขยะตามที่ประชาชนร้องขอหรือไม่โดยออกส ารวจร่วมกับงาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อไปก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ 

นายด ารงค์พนาพิทักษ์ทอง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ความจริงเรื่องนี้ทางงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  ได้ออกส ารวจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผมคิดว่าไม่น่าจะไปส ารวจซ้ าซ้อน  เพราะจะท าให้เสียเวลาในการจัดซื้อเพราะเป็นความ
ต้องการของประชาชน 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอสอบถามความเห็นในที่ประชุมสภาฯ  ในประเด็นว่ามีมติเห็นชอบหรือไม่ในการที่จะท า
การส ารวจโดยคณะกรรมการร่วมของสภาฯ  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ
เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลของเทศบาล  ในการส ารวจจ านวนถังขยะใหม่หรือไม่  ขอมติครับ 

ท่ีประชุมมีมต ิ เห็นชอบ   1   เสียง , ไม่เห็นชอบ   10   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ดังนั้น  ผมจึงขอมติในวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่  ข้อ  5.2  เรื่อง ขออนุมัติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน   ในการ ตั้งรายการใหม่  แผนงาน
เคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินการ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการ ถังขยะยางรถยนต์  ความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร มีขาตั้ง
ตัวถัง พร้อมฝาปิด ราคาใบละ ๓๕๐ บาท จ านวน ๒๐๐ ใบ ตั้งไว้จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท   
ต่อไป 

ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมมีมติในวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่  ข้อ  5.2  เรื่อง ขออนุมัติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย

/ เคหะและชุมชน ...   



๑๒ 
 

เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน   ในการ ตั้งรายการใหม่  แผนงาน
เคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินการ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการ ถังขยะยางรถยนต์  ความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร มีขาตั้ง
ตัวถัง พร้อมฝาปิด ราคาใบละ ๓๕๐ บาท จ านวน ๒๐๐ ใบ ตั้งไว้จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท   
ดังนี ้

 อนุมัติ   11   เสียง , ไม่อนุมัต ิ  0   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

๕.๓ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับอุทิศเอาพัสดุ ประเภทท่ีดิน จ านวน 
๒ แปลง (เน้ือท่ีประมาณ ๓ ไร่/แปลง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ “ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการ
กระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับ
เอาพัสดุหรือสิทธิน้ัน ๆ  ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน” 

 -  ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ  กล่าวช้ีแจงในข้อ  ๕.๓ เรื่อง การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการรับอุทิศเอาพัสดุ ประเภทที่ดิน จ านวน ๒ แปลง (เนื้อที่ประมาณ ๓ 
ไร่/แปลง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ “ในกรณีที่มีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ  ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินน้ัน  ต่อไป 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ในการนี้ขอกราบนมัสการพระธนดล  กล่าวช้ีแจงถึงความเป็นมาที่มีความประสงค์ในการ
การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ  ต่อไป 

พระธนดล  ท่าดีสม 
ผู้อุทิศท่ีดินให้กับเทศบาล 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ในเรื่องการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการนี้  จุดประสงค์จากเดิมนั้นย้อนหลังประมาณ  4 – 
5  ปีที่ผ่านมาได้ซื้อที่ดินผืนน้ีมาเก็บไว้  และระหว่างนั้นตนเองไม่สบายมีโรคประจ าตัวและ
ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมจึงตัดสินใจบวชโดยไม่มีก าหนดสึกทั้งนี้เพราะเห็นว่าชีวิตและ
ร่างกายได้หายปุวยไข้จากการบวชในครั้งนี้จึงตั้งใจศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ต่อไป  และจากการศึกษาพระธรรมจึงได้รับค าสอนให้รู้จักปล่อยวาง  และที่ดินผืนน้ีตั้งใจ
จะท าเป็นส านักสงฆ์ในตอนแรกและได้น าควายที่ได้มาจากการไถ่ชีวิตมาเลี้ยงไว้  4  ตัว  
แต่ทั้งนี้การบูรณะสถานที่นั้นต้องใช้งบประมาณอยู่เป็นจ านวนมาก  และตนเองขณะนี้ก็
ได้มาปฏิบัติธรรม  ณ ส านักสงฆ์ที่บนดอยตุงจึงเห็นสมควรว่าควรยกที่ดินผืนน้ี เพื่อให้ทาง
ราชการ คือเทศบาลต าบลเวียงพางค า   เข้าไปด าเนินการในที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นที่
สาธารณประโยชน์ หรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นที่ ส าหรับจัดกิจกรรมทางด้าน
การศึกษา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   จึงขอน าเรียนท่า

/ หรือไม่และแจ้งมาเพื่อ ...   



๑๓ 
 

นายกเทศมนตรีฯ  และคณะสมาชิกสภาฯ  พิจารณาเห็นสมควรที่จะรับมอบที่ดินผืนน้ี
หรือไม่และแจ้งมาเพื่อให้ที่ประชุมและประชาชนที่เข้าใจผิดที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นรับทราบ
ร่วมกัน 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอช้ีแจงประเด็นบางประเด็นที่พ่อแม่พี่น้องบางท่านอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
ส่วนของวัตถุประสงค์ของการอุทิศที่ดิน  จริงๆ  แล้วเรื่องการอุทิศที่ดินหากถามว่ามี
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่  ในส่วนของที่ดินบริเวณหมู่ที่  9  หมู่บ้านร่มโพธ์ิทอง  ที่พระ
ธนดล  ได้อุทิศให้เทศบาลฯ  นี้ผมขอน าเรียนว่าไม่ได้น ามาเพื่อประโยชน์ของใครคนใดหรือ
หมู่บ้านใดโดยเฉพาะเพราะเจ้าของได้ระบุว่ามอบให้เทศบาลต าบลเวียงพางค าเป็นผู้ดูแล  
ก็คือทั้ง  10  หมู่บ้านในเขตต าบลเวียงพางค า  สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนน้ีร่วมกัน  
และจริงๆ  แล้วประเด็นในส่วนตรงนี้ผมได้รับข้อมูลจากภรรยาพระธนดลได้โทรศัพท์มา
สอบถามผมตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเซ็นต์รับมอบใบโฉนดที่ดิน  ซึ่งความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ปากต่อปากท าให้เกิดข้อสงสัยและเกิดการแบ่งข้างขึ้นมา  บ้างก็มีการบอกว่าจะน าที่ดิน
ตรงนี้มาท าเป็นสถานที่ฌาปนสถานซึ่งเรื่องนี้ได้มีการหารือกันมานานระหว่างหมู่ที่  8  
และหมู่ที่  9  ที่ต้องการมีสถานที่ฌาปนสถานเป็นของตนเอง  ซึ่งในส่วนของผมที่ได้มาเป็น
ผู้บริหารจะค านึงถึงความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชน  ความปลอดภัยซึ่งปัจจุบัน 
ฌาปนสถานในเขตต าบลเวียงพางค ามีสองที่คือในเขตหมู่ที่  4  ตรงข้างปั๊ม  ปตท.  และใน
เขตหมู่ที่  5  ผมคิดว่ายังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างฌาปนสถานเพิ่มเติม  ผมจึงให้ท่าน
ปลัดเทศบาลพิมพ์ข้อความในส่วนของการอุทิศนี้ว่าห้ามเด็ดขาดที่จะน าที่ดินผืนน้ีไป
ก่อสร้างเป็นสถานที่ฌาปนสถาน  และผมได้รับข้อมูลจากพี่น้องหมู่บ้านร่มโพธ์ิทองทุกท่าน
ว่าจริงๆ  แล้วต้องการให้ที่ดินผืนที่เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมหรือพิธีทางศาสนาและผม
ได้มีการปรึกษากับทางเจ้าคณะต าบลเวียงพางค า  คือเจ้าอาวาสวัดปุาเหมือด  ได้กล่าวว่า
หากทางหมู่บ้านต้องการพระภิกษุสงฆ์ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสามารถแจ้งมายัง
ท่านเจ้าอาวาสได้  และในกรณีที่ประชาชนหมู่บ้านร่มโพธ์ิทองต้องการนิมนต์พระมาจ า
พรรษาก็สามารถมาน าเรียนปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสได้  ซึ่งจริงแล้วที่ดินผืนน้ีจะแบ่งการ
ท าประโยชน์เป็นสองส่วนคือในส่วนของส านักสงฆ์และและขอท าความเข้าใจในที่ประชุมว่า
เทศบาลไม่ได้จะมายึดสถานที่ที่หมู่บ้านเคยมีอยู่เดิมเพียงแต่เทศบาลฯ  จะเข้ามาดูแล
สถานที่ให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมหากจะคงสถานที่เดิมไว้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันทั้งต าบล  วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินน้ีโดยหลักแล้วคือหนึ่งไม่ใช้
เป็นฌาปนสถาน  สองหากทางหมู่บ้านมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างชัดเจนก็จะมีการ
สนับสนุนจากเทศบาล  ทั้งนี้สามให้ท่านค านึงถึงอนาคตหากทางหมู่บ้านต้องการรวมกลุ่ม
กันท ากิจกรรมอย่างหนึ่งแต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนก็ต้องน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
เทศบาล  และที่ส าคัญต้องขอขอบคุณคุณกมล  เจริญวัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9  ที่มองเห็น
ผลในอนาคตข้างว่ากรณีที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินต้องใช้งบประมาณจากทางเทศบาลมา
ช่วยถึงจะเป็นรูปธรรม  และในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการสร้างโรงเรียนของต าบล  ผมให้
ความส าคัญกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และคุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลเวียงพางค า
เป็นอย่างยิ่ง  และผมจะยังคงสถานที่ไว้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาของหมู่บ้านตามความ
ต้องการของคนในหมู่บ้าน  แต่กรณีที่ต้องการให้มีพระอยู่ประจ าน้ันเราต้องมีการปรึกษา
กับทางเจ้าอาวาสก่อนเพราะเราจะได้ยินข่าวมาว่าพระบางรูปที่บวชมานั้นมีการบวชแบบ

/ บ้านเคยมีกรณีพระเขมร ...   



๑๔ 
 

ไม่ถูกต้องตามหลักพิธีสงฆ์  ไม่มีใบสุทธิ  มาเรี่ยไร  หรือเป็นพระที่มาจากประเทศเพื่อน
บ้านเคยมีกรณีพระเขมรมาตั้งส านักสงฆ์ก็เกิดปัญหาข้ึนเป็นเรื่องเป็นราว  เพราะหากท่าน
ไปนิมนต์พระที่ไม่มีสัญชาติมาประจ าหรือช่ัวคราว  ผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
เพราะถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดระเบียบทางสงฆ์  จึงขอน าเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจ   

นายกมล  เจริญวัย 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  9 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ที่จริงเรื่องนี้ได้มีการหารือกันคร่าวๆ  ก่อนหน้านี้มีหลายท่านสอบถามมายังผมถึง
จุดประสงค์ที่จะรับที่ดินตรงนี้มาจะน าไปท าอะไร  และผมได้เรียนกับพี่น้องบ้านร่มโพธ์ิทอง
ว่าจุดประสงค์ตรงนี้เราจะเอามาท าประโยชน์ให้เกิดในส่วนรวมกับทุกภาคส่วน  และมี
คณะกรรมการของหมู่บ้านร่มโพธทองแจ้งมายังผมว่าต้องการให้น าพระมาประจ าอยู่ที่นี่
เหมือนเดิม  ผมก็บอกว่าถ้าเอามาอยู่ก็ต้องมีบัตรที่ถูกต้องของราชการ  และมีใบสุทธิบวช
มาถูกต้องตามหลักพิธีสงฆ์  ซึ่งหากมีสิ่งเหล่าน้ีครบผมก็ไม่ขัดข้องที่จะมาประจ าอยู่ส านัก
สงฆ์แห่งนี้  ซึ่งรวมไปถึงที่ดินตรงหมู่บ้านร่มโพธ์ิทองนี้มีสาธารณะประโยชน์หลายที่ซึ่งท่าน
หลวงพ่อธนดลก็ได้ช้ีแนวเขตและพาผมไปดูสถานที่  ผมก็มีความคิดว่าที่สาธารณะ
ประโยชน์ที่เราควรอนุรักษ์ไว้เพราะตอนน้ีเราก็ยังไม่ทราบแนวเขตที่ชัดเจน   เพราะใน
อนาคตร่องน้ าบริเวณนั้นท่านหลวงพ่อก็ได้สร้างไว้เป็นแนวเขตเพื่อสาธารณะประโยชน์ซึ่ง
ผมกลัวว่าจะมีคนที่เข้าไปท าสวนท านาบริเวณนั้นจะยึดครองไปเป็นของตนเองในอนาคตซึ่ง
ก็ขอน าเรียนไว้ต่อที่ประชุมสภาฯ  ในส่วนที่เรารับบริจาคที่ดินมาน้ีก็เป็นเรื่องที่เราต้อง
หารือกันอีกนานสิ่งไหนที่มันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมผมก็อยากจะคงไว้เรื่องที่ว่าจะไป
สร้างปุาช้าหรือฌาปนสถานนั้นมันเป็นไปไม่ได้  บางครั้งปากต่อปากก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่
ใหญ่โตผมจึงขอยืนยันและรับรองว่าเป็นไปไม่ได้  ขอบคุณครับ 

พระธนดล  ท่าดีสม 
ผู้อุทิศท่ีดินให้กับเทศบาล 

- อาตมาได้มาเปิดดูภาพศาลาที่ก่อสร้างในที่ดินผืนน้ี  ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2555   
เนื่องจากครบครบ  2,600  ปีพุทธชยันตี  มีแนวคิดที่จะน าภาพพระมหากษัตริย์ไทย
ทั้งหมดมาติดต้ังไว้  ณ  ศาลาน้ีโดยมีภาพองค์ปฐมกษัตริย์พระเจ้าพรหมมหาราช  โดยขอ
ความอนุเคราะห์เทศบาลฯ  จัดท าประวัติของพระมหากษัตริย์แต่ละองค์ทั้งนี้เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้แก่ประชาชนให้เห็นความส าคัญขององค์พระมหากษัตริย์ที่ท่านมีบุญคุณต่อ
ประเทศไทย  เนื่องจากอาตมาได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราชเมื่อปีที่แล้วจึง
ได้ทราบประวัติความเป็นมาของท่านจึงปฏิญาณกับตนเองว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณจะอุทิศประโยชน์ส่วนตนให้กับส่วนรวมจึงเกณฑ์ชาวบ้านและช่างมา
ก่อสร้างศาลาแห่งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน  เป็นศาลาที่กว้าง  9  เมตร  ยาว  28  
เมตร  ที่มาก็คือตรงนี้ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ  กล่าวขอมติจากที่ประชุมสภา เรื่อง การพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการรับอุทิศเอาพัสดุ ประเภทที่ดิน จ านวน ๒ แปลง (เนื้อที่ประมาณ ๓ 
ไร่/แปลง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙  ต่อไป 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับอุทิศเอาพัสดุ ประเภทที่ดิน จ านวน ๒ 
แปลง (เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่/แปลง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

/ หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสด ุ...   



๑๕ 
 

ข้อ ๙ “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ  ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินน้ัน”   ด้วย
เทศบาลฯ ได้รับหนังสือแจ้งแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือ
ยินยอมให้ทางราชการเข้าไปด าเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ของ นายธนดล  
ท่าดีสม ราษฎรอยู่บ้านเลขที่ ๓๔๒ หมู่ ๘ ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย แสดงความประสงค์ขออุทิศที่ดิน จ านวน ๒ แปลง ได้แก่ 

(๑) ที่ตั้งที่ดิน ระวาง ๔๙๔๙/๙๔๕๖  หมู่ที่ ๙   ต าบลเวียงพางค า เลขที่ดิน ๑๑๖๘   
หน้าส ารวจ ๔๐๘๙ อ าเภอแม่สาย รายละเอียดหลักฐานที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๘๑๘ 
จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่  เพื่อให้ทางราชการ (เทศบาลต าบลเวียงพางค า)   
เข้าไปด าเนินการในที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ หรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันเป็นที่ ส าหรับจัดกิจกรรมทางด้านการศึกษา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ โดยไม่มีค่าตอบแทนและเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น   

(๒) ที่ตั้งที่ดิน ระวาง  ๔๙๔๙/๙๔๕๖  หมู่ที่ ๙   ต าบลเวียงพางค า เลขที่ดิน ๑๑๖๘  หน้า
ส ารวจ ๕๑๕๐ อ าเภอแม่สาย รายละเอียดหลักฐานที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๒๖๘ จังหวัด
เชียงราย เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่  เพื่อให้ทางราชการ (เทศบาลต าบลเวียงพางค า) เข้าไป
ด าเนินการในที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ หรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เป็นพื้นที่ส าหรับให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ของบ้านปุาเหมือดสุขส าราญ 
หมู่ที่ ๙ จัดกิจกรรมเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือเพื่อให้ประชาชนต าบลเวียงพางค า ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ยกเว้นมิให้จัดพื้นที่ดังกล่าวเป็นสุสานสาธารณะ  เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ 
โดยไม่มีค่าตอบแทนและเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติราชการ ในกรณีที่เทศบาลจะรับพัสดุที่มีผู้อุทิศให้
มาเป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาล ที่จะต้องมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันเกิดข้ึน จะต้องได้รับ
ความเห็นขอบจากสภาท้องถ่ิน 

จากที่ผมเรียนข้างต้นว่าหากรับมอบที่ดินผืนน้ีมาก็จะน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวมไม่ใช่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง  ซึ่งผมมีความคิดว่าอาจจะท าเป็นโฮมสเตย์  หลายๆ  
สิ่งหลายอย่างเราจะน ามาหารือและบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดรายได้และพี่น้องต าบล
เวียงพางค าได้ใช้ประโยชน์และท ากิจกรรมจากที่ดินร่วมกัน  ณ  ตอนนี้ราคาที่ดินปัจจุบันมี
ราคาสูงมากถ้ารวมพื้นที่ของที่ดินที่บริจาคจ านวน  6  ไร่ก็ประมาณ  20  กว่าล้านบาท  
คงต้องเป็นงานหนักของเทศบาลที่จะต้องด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ผมจึงอยากให้
ทางสภาฯ  พิจารณาในการรับเอาที่ดินผืนน้ีมาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเรียนสมาชิกสภาเทศบาล  ได้แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะหรืออภิปรายในวารที่  
5 ข้อ  5.3  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับอุทิศเอาพัสดุ ประเภทที่ดิน 
จ านวน ๒ แปลง (เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่/แปลง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 
๒๕๕๓ ข้อ  9  ต่อไป 

/ เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ...   



๑๖ 
 
นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีผู้อุทิศที่ดินเพื่อน ามาท าประโยชน์ส่วนรวม  แต่ทั้งนี้อยากจะเรียนถาม
คณะผู้บริหารโดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีฯ  ว่าหลังจากที่ประชุมสภาฯ   มีมติเห็นชอบ
รับมอบที่ดินจากตรงนี้แล้วท่านายกเทศมนตรีฯ  มีแผนที่จะด าเนินการพัฒนาที่ดินผืนน้ี
อย่างไรบ้าง  เพราะว่าหลังจากที่รับมอบที่ดินสิ่งที่ตามมาก็คือการวางแผนที่จะต้องท านุ
บ ารุง  การรักษา  การพัฒนา  การปรับปรุงทั้งอาคารและสถานที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
ภาพรวม  และเรื่องของความคุ้มค่าในการเตรียมงบประมาณในการด าเนินการ  ถ้ารับ
มาแล้วไม่มีการปรับปรุงพื้นที่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อชุมชน  จึงขอเรียนถามท่าน
นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณครับ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรื่องนี้ผมได้น าเรียนกับท่านปลัดเทศบาล  เราต้องการจะด าเนินการแนวความคิดของผู้
อุทิศที่ดินคือจัดท าเป็นสถานศึกษาเพราะสิ่งที่เราคิดและท าอาจจะไม่เกิดข้ึนภายในปีสองปี
นี้เพราะว่าต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  เพราะปัจจุบันงบประมาณในการด าเนินการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานด าเนินการไปอีกสิบปีก็ไม่จบเราจึงต้องอาศัยงบประมาณจากข้าง
นอกเข้ามาช่วยในการจะจัดต้ังสถานศึกษาได้มีแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินที่จะมีงบประมาณในส่วนของการก่อสร้างอาคารเรียน  ยกตัวอย่างของเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ได้จัดต้ังโรงเรียนของเทศบาลเองก็ได้งบประมาณจากกรมฯ  เช่นกัน  ซึ่งตรง
นี้ผมเห็นว่าเป็นโครงการระยะยาวอย่างที่คุณสมศักดิ์ถามว่าจะท าอย่างไรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  อาจจะเป็นสถานศึกษา  ศูนย์ถ่ายทอด  ศูนย์เรียนรู้  จากภูมิปัญญาของพ่อแม่พี่
น้องที่อยู่ในต าบลเราในพื้นที่  6  ไร่  ผมถือว่าเป็นพื้นที่ที่มากพอจะจัดสรรให้เกิด
ประโยชน์ได้หลากหลาย  ทั้งนี้ต้องน ามาปรึกษาหารือกันในภาพรวมอีกครั้งในแนวความคิด
นั้นมีสองแนวทาง  ความคิดของผมนั้นอย่างแรกอยากท าโรงเรียน  อย่างที่สองอยากท า
โรงพยาบาลประจ าต าบล  จึงขอน าเรียนมา  ณ  ที่นี้ขอบคุณครับ 

นางธนาภา  ท่าดีสม 
ผู้อุทิศท่ีดินให้กับเทศบาล 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ดิฉันในฐานะตัวแทนของครอบครัวท่าดีสม  ขอช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ในการอุทิศที่ดินของ
หลวงพ่อในครั้งนี้แต่เดิมท่านอยากจะท าเป็นโรงพยาบาลชุมชนเพราะลูกสาวเรียนจบ
พยาบาลมา  และอีกคนจบครู  ในส่วนของหมู่บ้านลองชิมและหมู่บ้านร่มโพธ์ิทองก็ไม่ต้อง
คิดอะไรมากดิฉันได้ยินเรื่องต่างๆ  นานามาที่ไม่ดีเข้าหูก็ไม่ค่อยสบายใจ  จึงโทรศัพท์ไป
สอบถามท่านนายกเทศมนตรีฯ  ว่าชาวบ้านยังมีข้อสงสัยหรือเรียกร้องอะไรบ้างเพราะได้
ยินว่าจะมีการชุมนุม  การประท้วงบ้างเราก็ใจไม่ดี  เพราะฉะนั้นประชาชนบ้านหมู่บ้าน
ลองชิมและหมู่บ้านร่มโพธ์ิทองคงเข้าใจในวันน้ีนะคะ  ถ้ายังไงก็ขอให้ท่านประธานสภาและ
สมาชิกสภาพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลหลังจากที่หลายๆ  ท่านได้ทราบและท าความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ในการอุทิศที่ดินในครั้งนี้แล้ว  และผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือประชาชน
นั่นเองผมจึงอยากให้พี่น้องเข้าใจและร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้รองรับกับการขยายตัวของ
ชุมชนที่จะมีข้ึนในอนาคต  เพราะหากจะกระท าสิ่งใดที่มันขัดกับระเบียบประเพณีของ
หมู่บ้านมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะชุมชนต้องอยู่ร่วมกันกับเทศบาล   

  
/ เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ...   



๑๗ 
 
นายจรัลชัย  ฤกษ์ใหญ่ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  8 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ในฐานะผู้น าท้องถ่ินก็ขอขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาในการอุทิศที่ดินที่ในอนาคตมูลค่าคงจะ
เพิ่มข้ึนเป็นมหาศาล  ณ  ที่นี้ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีเพราะว่าบุญกุศลครั้งนี้จะเกื้อหนุนผู้อุทิศ
ที่ดินเพื่อจะน ามาใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน  ทั้งนี้ผู้บริหารเทศบาลก็ควรจะ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป  ทั้งนี้อีกไม่กี่ปีประเทศเราก็จะก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน  หรือ  AEC  ด้านการพัฒนาต่างๆ  ก็จะขายตัวไปอย่างรวดเร็ว  ซึ่งไม่กี่
วันมาน้ีผมได้เข้าร่วมประชุมกับผังเมืองจังหวัดเชียงราย  เขตพื้นที่ที่ได้รับการบริจาคในครั้ง
นี้จะเป็นเขตพื้นที่ส าหรับอยู่อาศัยและส านักผังเมืองก็จะประกาศใช้ในไม่ช้าน้ี  ดังนั้นที่ดิน
เหล่าน้ีนับวันจะยิ่งเพิ่มมูลค่าข้ึนมาการที่เทศบาลจะเข้าไปด าเนินการใดๆ  ก็ตามก็ฝากไว้ใน
เรื่องของการบริหารจัดการคิดว่าทางผู้บริหารก็คงจะต้องวางแผนในการตั้งงบประมาณมา
รองรับในส่วนน้ี  ไม่ใช่ว่ารับมาแล้วไม่ด าเนินการใดๆ  ก็ไม่เกิดประโยชน์  ก็จึงขอฝากท่าน
สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่านช่วยกันดูแลในส่วนน้ีด้วย  และขอฝากไปยัง
พี่น้องหมู่บ้านลองชิมและหมู่บ้านร่มโพธ์ิทองว่าสิ่งเหล่าน้ีเป็นเจตนาที่ดีของผู้บริจาคที่ดิน
การที่ท่านรับฟังข้อมูลข่าวสารจากหลายคนหลายทางและเกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริจาคจึง
ขอให้ท่านใช้ดุลยพินิจพิจารณาข้อมูลซักนิดอาจจะสอบถามจากผู้น าท้องที่  ไม่ใช่ว่าจะเอา
ไปใช้ในสิ่งที่ชุมชนไม่ต้องการ  และแนวคิดในการจัดต้ังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ผมก็ได้มีแนวความคิดน้ีเช่นกันเมื่อได้ยินท่านนายกเทศมนตรีกล่าวแล้วก็เป็นสิ่งที่ดี  
ปัจจุบันการใช้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงจึงอยากให้มีการจัดต้ังต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการสอบถาม  เสนอแนะหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  หาก
ไม่มีจึงขออมติเห็นชอบในระเบียบวาระที่  5  ข้อ  ๕.๓ เรื่อง การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการรับอุทิศเอาพัสดุ ประเภทที่ดิน จ านวน ๒ แปลง (เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่/
แปลง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ  ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินน้ัน”  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือลงมติ
ครับ 

ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในระเบียบวาระที่  5  ข้อ  ๕.๓ เรื่อง การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการรับอุทิศเอาพัสดุ ประเภทที่ดิน จ านวน ๒ แปลง (เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่/
แปลง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ  ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินน้ัน  ดังนี ้

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

/ ๕.๔ เรื่อง การพิจารณา ...   



๑๘ 
 
นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

๕.๔ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับอุทิศเอาพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  
ชนิดเครื่องออกก าลังกาย รายการชุดเวทีมวยมาตรฐาน  พร้อมอุปกรณ์ฝึกซ้อม จ านวน 
๑ ชุด  ๑๑ รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  “ใน
กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือ
มีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ันๆ  ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน” 

ขอเรียนเชิญท่านายกเทศมนตรีฯ  กล่าวช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาฯ  เรียนเชิญครับ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ในระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่  ข้อที่  ๕.๔ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการรับอุทิศเอาพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  ชนิดเครื่องออกก าลังกาย รายการชุดเวที
มวยมาตรฐาน  พร้อมอุปกรณ์ฝึกซ้อม จ านวน ๑ ชุด ๑๑ รายการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน 
ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินจะ
รับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ  ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ินน้ัน” 

ด้วยเทศบาลฯ ได้รับหนังสือแจ้งแสดงความประสงค์ เรื่อง การส่งมอบพัสดุ ให้กับทาง
ราชการ  (เทศบาลต าบลเวียงพางค า) ของ นายอิทธิเดช  แก้วหลวง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขต ๖ จังหวัดเชียงราย แจ้งเป็นหนังสือและบันทึกการส่งมอบ รับมอบครุภัณฑ์
กีฬา  ชนิดเครื่องออกก าลังกาย รายการ ชุดเวทีมวยมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ฝึกซ้อม 
จ านวน ๑ ชุด  ๑๑ รายการ  ประกอบด้วย 

๑. เวทีมวยมาตรฐาน ๗x๗ เมตรพร้อมอุปกรณ์เวที จ านวน  ๑  ชุด  
๒. นวมมวยไทยแข่งขัน ขนาด ๑๐ ออนซ์  จ านวน  ๔  คู่  
๓. แบคชกกระสอบ    จ านวน  ๔  คู่  
๔. เครื่องปูองกันศรีษะมวยไทย (Head guard)  จ านวน  ๔  ใบ  
๕. กระสอบทราย    จ านวน  ๒  ใบ  
๖. เปูาล่อสั้น    จ านวน  ๒  อัน  
๗. สนับแข้งส าหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน  จ านวน  ๔  คู่  
๘. สนับศอกส าหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน  จ านวน  ๔  คู่  
๙. เชือกกระโดดระบบลูกปืนสั้น    จ านวน  ๔  เส้น  
๑๐. ชุดบ าบัดการบาดเจ็บอัจฉริยะ (A+B+Spay) จ านวน  ๔  ชุด  
๑๑. ชุดวัดกิจกรรมส าหรับนักมวย   จ านวน  ๔  ชุด  

เพื่อให้ทางราชการ (เทศบาลต าบลเวียงพางค า) น าไปไว้ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
เยาวชน   หรือประชาชนในเขตเทศบาลในการออกก าลังกาย  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

/ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ...   



๑๙ 
 

หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ
ราชการ ในกรณีที่เทศบาลจะรับพัสดุที่มีผู้อุทิศให้มาเป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาล ที่จะต้องมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพันเกิดข้ึนจะต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน 

สืบเนื่องมาจากที่เราได้มีการประชุมสภาฯ  ครั้งก่อนได้มีการพูดถึงเรื่องเครื่องออก
ก าลังกายหน้าวัดปุาเหมือด  ซึ่งท่าน  สท.สมศักดิ์  ได้สอบถามถึงเรื่องอุปกรณ์เวทีมวยมา
ด้วยและจากมติที่ประชุมประชาคมต าบลสัญจร  ทางก านันและผู้ใหญ่บ้านและชุมชน
ต้องการให้เวทีมวยน้ีตั้งไว้  ณ  บริเวณศาลาอเนกประสงค์ของหมู่ที่  5  และได้มีการอนุมติ
งบประมาณในการก่อสร้างโรงยิมเพื่อที่จะรองรับการติดตั้งเวทีมวย  เป็นสถานที่เก็บรักษา  
และใช้สอยซึ่งในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสมบัติของทั้งต าบลหากหมู่บ้านใดมีกิจกรรมชกมวน
สามารถใช้เวทีแห่งนี้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมได้  จึงขอความอนุเคราะห์จากที่ประชุมสภาฯ  
พิจารณาการอนุมัติตามรายละเอียดที่ช้ีแจง 

นายบุญลือ  ลังกากาศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เท่าที่ผมได้เห็นอุปกรณ์ได้น าไปเก็บไว้ที่  หมู่ที่  5  จ านวนครบทุกช้ินผมได้ไปตรวจนับแล้ว
ซึ่งยังไม่ได้ใช้งาน  จึงขอให้ผู้บริหารเร่งการก่อสร้างโรงยิมให้แล้วเสร็จเพราะมีเยาวชนใน
หมู่บ้านมาสอบถามหลายคนแล้วว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้งาน  และการมอบอุปกรณ์ออกก าลังก็
มีการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทางหมู่บ้านจึงขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิก
สภาฯ  ซึ่งขณะนี้ประชาชนก็ได้ใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอแนะ  สอบถาม  หรือภิปราย
เพิ่มเติมหรือไม่  หากไม่มีจึงขอมติเห็นชอบในวาระที่  5  ข้อที่  ๕.๔ เรื่อง การพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการรับอุทิศเอาพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  ชนิดเครื่องออกก าลังกาย 
รายการชุดเวทีมวยมาตรฐาน  พร้อมอุปกรณ์ฝึกซ้อม จ านวน ๑ ชุด  ๑๑ รายการ  ต่อไป 

ท่ีประชุมมีมติ -  ที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบในวาระที่  5  ข้อที่  ๕.๔ เรื่อง การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการรับอุทิศเอาพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  ชนิดเครื่องออกก าลังกาย รายการ
ชุดเวทีมวยมาตรฐาน  พร้อมอุปกรณ์ฝึกซ้อม จ านวน ๑ ชุด  ๑๑ รายการ  ดังนี ้

 เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   0   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระที่  6 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรื่องญัตติอ่ืน ๆ   

๖.๑ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๖)     

ขอเรียนเชิญท่านายกเทศมนตรีฯ  กล่าวช้ีแจงต่อที่ประชุมขอเรียนเชิญครับ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ในระเบียบวาระที่  6  เรื่องญัตติอื่นๆ  ข้อ  ๖.๑  เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงินของเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ของเทศบาลต าบล       
เวียงพางค า (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖)     

/ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ...   



๒๐ 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 
๒๕๔๖ ตามมาตรา  ๔๘  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๙๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท า
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอต่อปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพื่อน าเสนอผู้บริหารทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา  และข้อ  ๑๐๐  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   เน้นความโปร่งใส  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงแจ้งเรื่องเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ความจริงแล้วผมได้ตั้งงบประมาณในปี  2556  ไว้จ านวน  42  ล้านบาท  ซึ่งเป็น
จ านวนที่มากพอสมควร  จากที่ดูข้อมูลการจัดเก็บรายได้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้อง  
ประชาชน  ที่มาเสียภาษีกันเป็นจ านวนมาก  ตลอดถึงเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ซึ่งเราได้ต้ัง
งบประมาณในการจัดภาษีเก็บไว้ประมาณ  3,225,000  บาท  แต่จากยอดที่เราได้รับจริง  
ณ  วันที่  3  พ.ค. 56  เราได้รับรายได้มาถึง  4,430,741  บาท  ก็ต้องขอชมเชย
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนช่วยให้มียอดรายได้เข้ามาเป็นจ านวนมากนี้  แต่ทั้งนี้ในส่วนของเงิน
อุดหนุนเราก็ยังรับมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามภารกิจถ่ายโอนเราต้ังไว้ประมาณ  19  กว่า
ล้านบาท  ที่จริงแล้วรัฐบาลจัดสรรให้เราเพียง  17  กว่าล้านบาท   ซึ่งต่ ากว่าที่เราเตรียม
ไว้  2  ล้านกว่าบาท  ซึ่งถือว่าเราได้งบประมาณจากการจัดเก็บมาช่วยไว้และอีกไม่กี่เดือน
ที่เหลือผมคิดว่าการจัดเก็บของเราคงจะได้เพิ่มมากขึ้น  และได้น ามาปรึกษากับท่าน
ปลัดเทศบาล  จึงได้ขออ านาจของสภาฯ  ตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อจะได้ด าเนินการโครงการ
ต่างๆ  ในส่วนข้อสอบถามที่ได้รับจากประชาชนจากการที่เราอนุมัติโครงการต่างๆ  ไปแล้ว
นั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนของการติดตามเทศบัญญัติ  และในส่วนโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละ
หมู่บ้าน  และในส่วนการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของสภาฯ  โดยทางหมู่บ้านจะจัดท า
เองโดยขอสนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณจากเทศบาล  จึงขอฝากงานพัสดุและกองช่าง
เร่งด าเนินการอย่างที่ทราบย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วปัญหาต่างๆ  ก็จะตามมามาก  ผมคิดว่าไม่
น่าจะเกินเดือนนี้กระบวนการประมาณราคาและการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะแล้วเสร็จ   

ในส่วนของงบประมาณอื่นๆ  ที่ผมจะขอจากข้างนอกพยายามจะไม่ให้กระทบกับ
งบประมาณตามเทศบัญญัติที่เราได้ต้ังไว้ในปี  2557  จึงอยากท าความเข้าใจกับทุกท่าน 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

นายอภิวัฒน์  อัครพลเมธา 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  7 

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเรียนถามท่านนายกเทศมนตรีฯ  เกี่ยวกับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการก่อสร้างถนนของ
หมู่บ้านซึ่งหมู่ที่  7  มีประมาณ  100  กว่าเมตร  โดยใช้แรงงานชาวบ้านในหมู่บ้านและ
ช่วงนี้ก็ย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว  ผมจึงอยากให้ท่านพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะหาก
ท าไม่ทันผลกระทบจากประชาชนก็จะเป็นวงกว้าง 

   

/ ในส่วนของหมู่ที่  7 ...   



๒๑ 
 

ในส่วนของหมู่ที่  7  ก็จะปัญหาในเรื่องการใช้น้ า  เพราะปัจจุบันบ้านห้วยน้ ารินหมู่ที่  
7  ใช้น้ าประปาหน่วยละ  25  บาท  ซึ่งแพงกว่าปกติ  2 - 3  เท่า  และประชาชนส่วน
ใหญ่มีฐานะยากจน  บ้านบางหลังค่าน้ า  800  กว่าบาท  ต่ าสุด  300  กว่าบาท  ผมคิด
ว่าจะมีแนวทางแก้ไขที่ดีกว่าน้ีหรือไม่จึงเรียนปรึกษาท่านนายกเทศมนตรีฯ  และเจ้าหน้าที่
หลายๆ  หน่วยงาน  จึงได้ท าโครงการจัดท าฝายชะลอน้ าในวันที่  17 – 18  พ.ค. 56  นี้  
ในการอนุรักษ์ต้นน้ า  กักเก็บน้ าให้ประชาชนได้ใช้อุปโภค  บริโภค 

นายกมล  เจริญวัย 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  9 

-  เนื่องจากว่าหมู่บ้านร่มโพธ์ิงาม  หมู่ที่  9  ไม่ทราบว่าเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรหรือ
ประชาชนบริเวณนั้นไม่ยอมให้รถของชาวบ้านที่จะเข้าไปท านาผ่านบริเวณนั้น  ซึ่งเป็นรถ
เกี่ยวข้าว  รถไถนา   เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้  จากการไป
ตรวจสอบพื้นที่ได้ระบุว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์  แต่เป็นประโยชน์ของโครงการบ้าน
จัดสรรเท่านั้น  ผมได้สอบถามไปยังเจ้าของโครงการทางเจ้าของก็บอกว่ารถผ่านที่ให้ผ่าน
ไม่ได้คือรถสิบล้อบรรทุกดิน  ส่วนรถบรรทุกเล็กผ่านได้  ผมไม่ทราบว่ากรณีจะเกี่ยวโยง
มาถึงเทศบาลด้วยหรือไม่  หากกรณีนี้เจ้าของโครงการไม่ถ่ายโอนพื้นที่ให้เป็นของเทศบาล
เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปบริหารจัดการได้  ไม่ทราบว่าหากเกิดกรณีนี้แล้วเราสามารถเข้า
ไปช่วยเหลือหรือแก้ไขได้มากน้อยเพียงใด 

ในเรื่องการขอถังขยะนั้น  จากที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ  ได้ช้ีแจงมาว่าทางหมู่ที่  9  
บางคนก็ให้ความร่วมมือบางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือ  บางคนก็เอาความสะดวกสบายเป็น
ที่ตั้งทั้งๆ  ที่รู้ว่าถังขยะเต็มแล้วควรที่จะหาถุงด าใส่ไว้ก่อนแล้วเอาไปรวมไว้ที่ถังขยะแต่กลับ
ยัดๆ  เข้าไปจนขยะล้นออกมาจากถัง  สุนัข  ไก่  ก็เข้าไปคุ้ย  ก็เป็นเรื่องที่แก้ไขกันล าบาก
ซึ่งทางหมู่บ้านก็พยายามแก้ไขอยู่  

ในส่วนของหมู่บ้านร่มโพธ์ิทอง  หมู่ที่  9  เรื่องเกี่ยวกับร่องระบายน้ าและพระธนดล
ท่านได้บอกแล้วว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์  ก็ขอให้ทางเทศบาลเข้าไปปักเขตแดนไว้
เพราะในอนาคตถือว่าร่องระบายน้ าเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะหากน้ าระบายไม่ทันในฤดูฝนก็
อาจจะเกิดน้ าท่วมได้  ก็ขอฝากทางเทศบาลไว้ด้วย  ขอบคุณครับ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  จากที่ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9  สอบถามประเด็นนี้มาก็จะรับทราบไว้ในกรณีทางสาธารณะ
ประโยชน์อันนี้ผมไม่แน่ใจต้องสอบถามกองช่างว่าทางโครงการได้โอนทางมาให้กับเทศบาล
หรือยังเพราะทางผ่านแบบนี้ทางภาษาราชการเรียกว่าทางภาวะจ ายอม  เพราะทางโอนมา
เราก็สามารถไปปรับปรุงและพัฒนาถนนหนทางได้และผมได้ให้ทาง  และเรื่องการรักษา
ความสะอาดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ  และผมได้ให้คุณไววิทย์  นายช่างโยธาไปตรวจสอบก็
มีการเขียนค าร้องมาแล้ว  จึงอยากให้มีการพูดจาหารือกันภายในหมู่บ้านท าความเข้าใจกัน
เสียก่อนเพราะทั้งเจ้าของที่นาและเจ้าของบ้านจัดสรรก็อยู่หมู่บ้านเดียวกัน  จึงอยากให้มี
การไกล่เกลี่ยกันภายในเสียก่อน  หากเรื่องมาถึงเทศบาลและนายอ าเภอแล้วก็จะเป็นเรื่อง
ของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งอาจจะท าให้เรื่องบานปลายไม่จบง่ายๆ  ในเบื้องต้นหากมี
ปัญหาก็สามารถมาปรึกษาทางกองช่างและนิติกรของเทศบาลได้  เพื่อจะได้แนวทางที่
ถูกต้องต่อไป 

 
/ มีประชาชนหมู่ที่  9 ...   



๒๒ 
 
นายกมล  เจริญวัย 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  9 

-  มีประชาชนหมู่ที่  9  ฝากถามมาเรื่องของไฟฟูาสาธารณะบริเวณ  ซอย  4  ตอนนี้ก็ยัง 
ไม่ออกไม่ทราบว่ามีผลกระทบตั้งแต่วันที่ฝนตกหรือเปล่าขอฝากทางกองช่างช่วยไป
ตรวจสอบแก้ไขให้ด้วย  ขอบคุณครับ 

นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

-  ผมขอช้ีแจงเรื่องไฟฟูา  เมื่อวันก่อนทางช่างไฟฟูาก็ไปด าเนินการแก้ไขให้แล้วหลังจากที่
ถูกฟูาผ่าหลังจากที่ไปซ่อมแล้วในตอนเย็นก็ดับอีกช่างก็ไปซ่อมอีกแต่ตอนน้ีช่างก็ไป
ตรวจสอบอีกครั้งมีจุดเดียวที่เสียคือ  ซอย  4  ในวันน้ีผมจะไปตรวจสอบให้อีกครั้ง 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ผมขอเพิ่มเติมเรื่องไฟฟูาขอน าเรียนให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านว่า  ผมได้ประสานกับ
ทาง  สท.  แต่ละหมู่บ้านให้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ช่วยกันตรวจสอบไฟฟูาว่ามีการใช้งาน
ได้ดีหรือไม่  เพราะช่างไฟฟูาสองคนไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง  ขอความร่วมมือ
จากท่านเพราะคนในหมู่บ้านจะทราบว่าจุดใดมืดจุดใดสว่างหรือตรงจุดไหนเสียเพื่อการ
แก้ไขจะได้เป็นรูปธรรมมากข้ึน  และผมได้ประสานกับทางกองช่างตั้งงบประมาณในการ
จัดซื้อโคมไฟไปติดตั้งในจุดที่ระยะทางของไฟห่างกันมากและได้ให้แนวทางกับกองช่างไว้
แล้วซึ่ง  ณ  วันน้ียังไม่ได้ข้อสรุปว่ามีกี่จุดบ้าง  ทั้งนี้จึงขอให้ทางหมู่บ้านส ารวจว่าจุดใด
ไฟฟูาออกหรือไม่ช่วยแจ้งมายังเทศบาลด้วย 

นางดารินทร์  ตารินทร์ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

-  ขอแจ้งท าความเข้าใจย้อนไปในระเบียบวาระที่  4  ตามระเบียบการประชุมสภาฯ  หาก
ข้อใดยังไม่มีมติจากที่ประชุมสภาฯ  ก็ให้ญัตตินั้นตกไป  และน าไปบรรจุไว้ในสมัยการ
ประชุมถัดไป  หากที่ประชุมสภาฯ  เห็นว่ามีเรื่องเร่งด่วนจะเปิดการประชุมสภาในสมัยที่  
2  ครั้งที่  2  ก็สามารถน าไปบรรจุในระเบียบวาระการประชุมในคราวนี้ได้  แต่ถ้าหากไม่มี
การประชุมก็จะเป็นการประชุมในสมัยสามัญ  สมัยที่  3  เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้อง
น าเสนอใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  ข้อ  14  จึงขอท าความเข้าใจต่อที่
ประชุมสภาฯ 

มีเรื่องที่จะน าเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ เกี่ยวกับการด าเนินงานของร้านค้าโอ
ทอป  ที่ห้างเทสโก้  โลตัส  สาขาแม่สาย  เมื่อวันที่  6  พ.ค. 56  ที่ผ่านมาก็ได้มีการ
ประชุมของคณะกรรมการกลุ่มองค์กรอาชีพต าบลเวียงพางค าชุดใหม่  โดยมีคุณศิริรักษ์  
บริสุทธ์ิพจน์  เป็นประธานคณะกรรมการฯ  คุณทัศมาลี  ข่ายสุวรรณ์  เป็นรองประธาน  
คุณแสงเพียร  ทะวงษา  เป็นเลขานุการฯ  และคุณมานี  สมรัตน์  เป็นเหรัญญิก  โดยมีการ
ประชุมยังมีความไม่เข้าใจกันว่าในปี  2555  ท าไมถึงจ่ายเงินปันผลช้า  จึงขอเรียนช้ีแจง
ว่าในส่วนของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ที่ได้ก ากับดูแลงานพัฒนาชุมชน  ซึ่งดูแลเกี่ยวกับ
กลุ่มองค์กรอาชีพฯ  นี้  และได้เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มองค์กรอาชีพฯ  สาเหตุที่จ่ายเงินปัน
ผลล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการร้านเนื่องจากคนเก่าลาออก  และมีการรับ
สมัครคนใหม่เข้ามา  และผู้จัดการคนใหม่ได้ตั้งท้องและลาคลอดไปอีกจึงเป็นช่วงรอยต่อกัน  
และบัญชีการจ่ายเงินปันผลก็ยังไม่เรียบร้อยจึงให้กลับไปตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง
เสียก่อน  ซึ่งได้ท าการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและคงจะมีการจ่ายเงินปันผลภายในเดือนนี้
หน้า  และจะได้น าเรื่องที่จะมีร้านค้าจากข้างนอกมาย่ืนเสนอขอเช่าพื้นที่ของร้านค้าโอทอป  
ซึ่งหากได้น าเข้าไปหารือในที่ประชุมประชาคมต าบลสัญจร  ในวันที่  15 พ.ค. 56 นี้ต่อไป 

/ ผมขออนุญาตกล่าวช้ีแจง ...   



๒๓ 
 
นายณรงค์ศักด์ิ  นราธพิพัฒน์ -  ผมขออนุญาตกล่าวช้ีแจงเรื่องกฎของหมู่บ้าน  ซึ่งปัจจุบันผมได้รับการแต่งตั้งให้ 
ประธานชุมชน  หมู่ท่ี  9 เป็นประธานฌาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่ที่  4  ,  5  ,  8  ,  9  ซึ่งมันมีเหตุการณ์เกิดข้ึน

แล้วและจะมาเรียนปรึกษาในที่ประชุม  มีรายของหมู่ที่  5  ที่ค้ายาเสพติดและถูกประหาร
ชีวิตที่ประเทศจีน  ท่านคงจะทราบข่าวมาแล้วและทางญาติได้ติดต่อมาทางผมเพื่อจะขอรับ
เงินค่าท าศพและผมได้ปรึกษากับทางคณะกรรมการว่ากรณีนี้เข้าข่ายของกฎหมู่ที่บ้านในข้อ
ที่  4  ด้านสวัสดิการ  กรณีผู้ค้ายาเสพติดให้พ้นจากสภาพสมาชิกฌาปนกิจและสมาชิก
อื่นๆ  ของหมู่บ้านไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือใดๆ  ของหมู่บ้านทุกประเภท  ซึ่งญาติของ
ผู้เสียชีวิตก็เข้าใจ  และรายที่สองเกิดข้ึนในหมู่ที่  9  ที่ญาติไม่เข้าใจในกฎของหมู่บ้านทาง
ก านันต าบลเวียงพางค า  ก็ได้เรียกประชุมในวันที่  22  เม.ย. 56  และมติจากที่ประชุมไม่
เห็นชอบให้จ่ายเพราะเป็นผู้ที่ต้องคดีทางยาเสพติด  และจึงอยากให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ  
ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการโดยต าแหน่ง  พิจารณาว่ากรณีนี้สมควรจ่ายหรือไม่
และสมควรจะใช้กฎนี้ต่อไปหรือไม่และฝากประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านให้ถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

นายยศเชย  ไชยเดช 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

-  เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
เนื่องจากกระผมเคยเป็นคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่ที่  4  ,  5  ,  8  ,  9  
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและได้ต้ังกฎข้อห้ามส าหรับผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  โดยได้ก าหนดว่าหาก
มีสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ท่านใดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะซื้อหรือขายทาง
คณะกรรมการจะตัดออกจากการเป็นสมาชิกภาพของฌาปนกิจสงเคราะห์ทันที  ซึ่งในกรณี
ดังกล่าวนี้ก็ถือว่าท าผิดกฎชัดเจนอยู่แล้วถือว่าท่านปฏิบัติถูกต้องตามของกฎฌาปนกิจ
สงเคราะห์แล้ว    

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ในเรื่องนี้ควรจะท าความเข้าใจกับผู้น าหมู่บ้าน  และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
มากกว่าน้ีและยึดถือกฎของหมู่บ้านให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อปูองกันการเกิดข้อครหา
หรือข้อสงสัยที่ตามมาภายหลัง 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

-  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านต้องการจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  หากไม่มีบัดน้ี เราก็ได้
ด าเนินการประชุมสภาฯ  มาครบตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕6   ขอปิดการประชุมสวัสดีครับ  

เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 

     
           (ลงช่ือ)   นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 
               (นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า   
              ผู้จดรายงานการประชุม   

 
 
 
 



๒๔ 
 
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ตามประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า   
ลงวันท่ี        เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ. 2556  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยท่ี    2   .  
ครั้งท่ี  1   ประจ าปี  พ.ศ.  2556    เมื่อวันท่ี          เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.  2556  . 

 
 

     (ลงช่ือ)  นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 
   (นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว  เห็นว่า  ถูกต้อง 
เมื่อวันท่ี        เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  2556  . 

 
 

(ลงช่ือ)   นายสมศักดิ์  พรมมินทร์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมศักดิ์  พรมมินทร์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
 

(ลงช่ือ)  นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์) 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
 

(ลงช่ือ)  นางสาวศิริลักษณ์  โสภา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวศิริลักษณ์  โสภา) 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า   สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งท่ี  1   ประจ าปี  2556                   
เมื่อวันท่ี  10  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 255 6  ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วในการประชุมสภา  ทต. เวียงพางค า          
สมัยสามัญ  สมัยที่   2   ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  2556  เมื่อวันท่ี     เดือน          พ.ศ.  2556   จึงได้ลงชื่อรับรองไว้
เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 
 
 

     (ลงช่ือ) นายสุค า  วินัน  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายสุค า  วินัน) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 


